

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc chống hành vi nâng giá, gây đột biến giá trên địa bàn thành phố trong dịp Tết nguyên đán Đinh Sửu 1997.**

Nhu cầu tiêu dùng của dân cư có phần tập trung hơn trong mùa lễ, tết, do vậy dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng nâng giá, gây đột biến giá các hàng hóa và dịch vụ có nhu cầu cao trong dịp Tết. Để bảo đảm lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và phát huy thành quả chống đột biến giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Sửu 1997, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị và cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm một số việc sau :

1- Các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho tiêu dùng trong dịp Tết như : gạo, thịt, cá, rau quả, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, vải sợi may mặc... cần tập trung huy động nguồn hàng đảm bảo chi phối ổn định được giá cả thị trường trong dịp Tết. Các đơn vị cần có kế hoạch dự trữ và kế hoạch bán hàng hợp lý đảm bảo phục vụ được yêu cầu mua sắm của nhân dân cho đến ngày 29 tháng chạp âm lịch, các đơn vị kinh doanh mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống phải mở cửa hoạt động trở lại ngay từ mùng 2 Tết.

2- Các cá nhân và đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố đều phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ có giá chỉ đạo của Nhà nước thì phải chấp hành đúng giá chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Nghiêm cấm mọi hành vi bán quá giá niêm yết, giá chỉ đạo của Nhà nước, đầu cơ, hạn chế bán hàng nhằm mục đích nâng giá gây đột biến giá cả trên thị trường. Toàn bộ số tiền bán cao hơn giá niêm yết, cao hơn giá chỉ đạo của Nhà nước, chênh lệch giá do đầu cơ nâng giá phải bị tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước, ngoài ra người vi phạm còn bị xử lý theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố đối với hành vi bán quá giá.

3- Giao cho Sở Thương mại sử dụng lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Ban Vật giá thành phố, Cục Thuế thành phố và lực lượng Cảnh sát kinh tế tổ chức kiểm tra thực hiện các điểm nêu trên.

4- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Chí**